

วิกฤตการณ์ที่แท้จริงในโลกปัจจุบัน¹

สุลักษณ์ ศิวรักษ์²

ข้าพเจ้าเห็นเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาแสดง
ทัศนะกับกลุ่มมุสลิมผู้รักสันติ

แท้ที่จริงท่านทั้งหลายย่อมทราบดีอยู่แล้วว่า
อิสลาม ก็คือ สันติ นั่นเอง ดังท่านใช้คำนี้สำหรับ
ศาสนาของท่าน และท่านมักทักทายกันด้วยวลีที่ว่า
อิสลามเมเลกุม คือท่านย้่าที่สันติภาพและสันติสุข
เป็นประการสำคัญ

เป็นที่น่าเสียดายที่ชนชั้นนำในกระแสหลักของ
ตะวันตกมักมองมุสลิมหรือศาสนาอิสลามไปในทาง
ที่ตรงกันข้ามกับสันติ จนถึงกับกล่าวหาอย่างไร
เหตุผลว่ามุสลิมเป็นต้นตอที่มาของความรุนแรงต่าง ๆ
รวมถึงความหายนะที่เกิดขึ้น ณ สหรัฐเมื่อวันที่ ๑๑
กันยายนนี้ด้วย

ที่ร้ายยิ่งกว่านี้ก็คือตรงที่เหตุการณ์ ณ หอการค้า
โลก ที่นครนิวยอร์ก และที่กระทรวงกลาโหม แห่ง
กรุงวอชิงตัน นับว่าเข้ากันได้ดีกับทฤษฎีของนายแซม
ฮันดิงตัน แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ที่เขียนเรื่อง The
Clash of Civilizations หรือการกระทบกันของ
อารยธรรมที่ต่างกัน ดังถึงกับมีผู้เชื่อตามหมอนี้ว่า
สงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นภายใน ๒๕ ปีนี้โดยที่
เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน จักเป็นตัวเร่งให้

มหาสงครามดังกล่าวเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ฮันดิงตันกล่าวว่าในสมัยสงครามเย็นนั้น คือ
การต่อสู้กันระหว่างอุดมการณ์ที่ต่างกันของฝ่ายโลก
เสรีที่มีสหรัฐเป็นต้นนำกับของฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์
ซึ่งมีสหภาพโซเวียตเป็นต้นนำ ครั้นสหภาพโซเวียต
ปลานาการไปได้ ๆ ก็กับการล่มสลายของกำแพงที่
กรุงเบอร์ลิน ย่อมหมายความว่าลัทธิคอมมิวนิสต์
หมดความสำคัญลง แม้หลายรัฐในยุโรปตะวันออกก็
ขอเข้าเป็นสมาชิกของ NATO ซึ่งเป็นกองกำลัง
ทางทหารของโลกที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายเสรี เพื่อ
บดขยี้ฝ่ายตรงกันข้าม อันเป็นภัยจากคอมมิวนิสต์
หมดไปแล้ว อย่างน้อยก็จากยุโรปตะวันออก แม้จีน
กับเวียดนามก็สมาทานลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม
ตาม ๆ กัน ทั้ง ๆ ที่ฮันดิงตันถือว่าจีนจักเป็นศัตรูตัว
สำคัญของสหรัฐในอันดับต่อไป โดยเขาใช้คำว่าลัทธิ
ขงจื้อจักเป็นตัวทำลายอำนาจของฝ่ายตะวันตก แต่
นั่นก็ยังอีกนานเพราะจีนยังอ่อนแอทางด้านเทคโนโลยี
และมีประชาชนพลเมืองที่ยากแค้นอยู่อีกมากมายนัก
โดยที่จีนอาจแผ่อิทธิพลทั้งทางทหาร ทางการค้า
ทางการเมือง และทางวัฒนธรรมไปยังประเทศที่ด้อย
พัฒนาอื่น ๆ ก่อน ความข้อนั้นพวกเราชาวไทยที่

¹ บรรยายให้กลุ่มมุสลิมผู้รักสันติ วันที่ 20 ตุลาคม 2544 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

² นักคิดนักเขียนอาวุโส

สนใจในการขยายอำนาจของจีนแผ่นดินใหญ่ก็คง
สังเกตได้ไม่ยาก แม้ขัตติยราชของไทยซึ่งเคย
เกลียดกลัวคอมมิวนิสต์จีนเป็นอย่างยิ่ง บัดนี้ก็ถึง
กับมีพระราชเสาวนีย์ปรากฏออกมาในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคมศกนี้ว่าจีน
เป็นมิตรประเทศ ที่ดีที่สุดของเรา

ขอให้ตราเอาไว้ว่าสิ่งซึ่งออกมาจากปากของ
ชนชั้นปกครองนั้น เราจะรับไว้พิจารณา แต่อย่าพลอย
เชื่อถือไปง่าย ๆ เพราะชนชั้นปกครองมักอยู่ด้าน
ตรงข้ามกับคนยากไร้เสมอไป ถ้าไม่เอาเปรียบหรือ
ขูดรีดราษฎรตาดำ ๆ อย่างตรง ๆ ก็โดยทางอ้อม หากไม่
ก็มีโครงสร้างทางสังคมอันอยู่ดิริกรรมและรุนแรงที่
ช่วยให้ชนชั้นบนลืมนคนจน เพลินไปกับอภิสิทธิ์ต่าง ๆ
โดยที่อภิสิทธิ์นั้นล้วนเป็นไปได้โดยการแย่งชิงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานไปจากรายกรส่วนใหญ่ นั่นเอง ที่ชนชั้น
บนออกไปทำงานด้านสังคมสงเคราะห์กับผู้ยากไร้
หรือผู้ประสบอุภัยภัยนั้นก็เพื่อช่วยให้คนจนจนต่อ
ไปและพวกคนรวยก็จะได้รวยต่อไป นั่นแล

จีนเรียกประเทศเขาว่าเป็นสาธารณรัฐของ
ประชาชน แต่องค์กรนิรโทษกรรมสากลที่กรุง
ลอนดอน ประกาศออกมาชัดเจนว่าทุกชีวิตไม่
ปลอดภัยในเมืองจีน แม้กระนั้นจีนก็สามารถเอาใจ
ชนชั้นปกครองจากทุกประเทศ หากจีนไม่ไยดีกับคน
ยากไร้ในประเทศของตนเองเอาเลย ดังขอให้สังเกต
ว่ากีฬาโอลิมปิกที่จะมีขึ้นในเมืองจีนนั้น คนยาก
คนจนจะถูกไล่ที่ไม่รู้ว่่าก็หมีนั้นก็แสนเพียงเพื่อสร้าง
สนามกีฬาอย่างมหึมาเพื่ออวดชาวโลกว่าจีนเป็น
อภิมหาอำนาจอย่างแท้จริง

อนึ่ง พึงสังเกตไว้ด้วยว่า พระราชเสาวนีย์ที่ว่า
นี้ เกิดก่อนวิกฤตการณ์ล่าสุดในสหรัฐเพียงเดือน
หนึ่งเต็ม ๆ เอาเลยก็ว่าได้ โดยชนชั้นบนของไทยทั้ง
ที่เป็นขัตติยราชและหาไม่ ก็ล้วนอยู่ฝ่ายชนชั้นนำ
ของสหรัฐอย่างปราศจากความเข้าใจถึงผู้ยากไร้หรือ

ผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงในสหรัฐด้วยประการใด ๆ ลึ้น ยิ่ง
จะให้ชนชั้นนี้เข้าใจถึงคนอาหรับส่วนใหญ่ แม้ชน
ชาวเอเชียส่วนใหญ่ ก็ยอมเป็นไปไม่ได้เอาเลย ดัง
ขอให้สังเกตว่าราชาธิปไตยไทย โกลัซิดสนิทสนม
กับพระเจ้าราชาธิราชแห่งเปอร์เซียและพระมหะลี ใน
ขณะที่สองพระองค์นี้ทำทารุณกรรมอย่างเลวร้าย
ด้วยประการต่าง ๆ กับพสกนิกรของพระองค์ท่านใน
ประเทศนั้นจนราชวงศ์นั้นจำต้องถึงซึ่งความพินาศลง
และทั้งสองพระองค์ตลอดจนสมาชิกต่าง ๆ ใน
พระราชวงศ์ต้องลี้ภัยไปต่างแดนกันทุกท่านทุกองค์

ก่อนที่จะดำเนินความต่อไปในเรื่องทฤษฎีของ
ฮันดิงตัน ในข้อที่ว่ามุสลิมโดยเฉพาะจากตะวันออก
กลางจักเป็นต้นตอที่มาของสงครามโลกครั้งที่สาม
ขอให้ย้อนไปฟังคำของศาสดาปปลอมคนนี้ในสมัย
สงครามเวียดนามดูก็ได้ว่าเขาเสนอให้สหรัฐทิ้ง
ระเบิดตามชนบทต่าง ๆ ของเวียดนามให้ทั่วเพื่อ
ประชากรราษฎรจะได้ทิ้งชนบทเข้าไปแออัดอยู่ในเมือง
คนพวกนี้จะได้ไม่อาจไปร่วมช่วยเหลือพวกเวียดนาม
ซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์ เมื่อเป็นเช่นนั้นสหรัฐก็จะได้
ชัยชนะ

นับว่าน่าเศร้าที่รัฐบาลอเมริกันเชื่อนักวิชาการ
จอมปลอมผู้นี้ เป็นเหตุให้สหรัฐสูญเสียลูกระเบิดไป
เป็นอันมาก ราษฎรเวียดนามสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินไปมาก แต่แล้วในที่สุดคอมมิวนิสต์
เวียดนามกลับได้ชัยชนะในสงครามดังกล่าว กล่าวคือ
ธรรมะย่อมชนะอธรรมนั่นเอง

อนึ่ง พึงตราไว้ด้วยว่ารัฐบาลเผด็จการของ
ไทยได้ร่วมกับสหรัฐในสงครามเวียดนาม กองทัพ
อเมริกันบินไปจากอู่ตะเภา จากโคราช อุดร ดาศี ฯลฯ
เพื่อทิ้งระเบิดในเวียดนาม และก่อนกลับสู่ฐานทัพที่
เมืองไทย ลูกระเบิดเหลืออยู่เท่าไร ๆ นักบินสหรัฐทิ้ง
ลงในลาวจนหมดเพื่อปลอดภัยในการบินลงที่เมืองไทย
มีนักสถิติบอกว่าลูกระเบิดที่อเมริกันทิ้งลงในลาวนั้น

มากกว่าที่ทิ้งลงในญี่ปุ่นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีก

แม้สหรัฐจะมีแสนยานุภาพเพียงใด มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด แต่สหรัฐขาดความชอบธรรมในการที่เข้าไปยุ่งย่ามเวียดนาม ดังที่สหรัฐก็ขาดความชอบธรรมในการที่เข้าไปทำลายล้างอัฟกานิสถานอยู่ในบัดนี้นั่นเอง

สหรัฐอ้างความชอบธรรมในการรุกรานอัฟกานิสถานอย่างเลวร้าย โดยมีข้ออ้างเพียงว่ารัฐบาลตาลีบันปกป้องนายเบนเลเดน ซึ่งอังกฤษและสหรัฐยืนยันร่วมกันว่ามีเอกสารที่เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นี้วางแผนในการก่อวินาศกรรมในสหรัฐเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ทั้งๆ ที่รัฐบาลอัฟกานิสถานขอให้ส่งเอกสารหลักฐานไปยืนยันอย่างจริงจังๆ รัฐบาลทั้งสองนั้นก็ไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ หากอ้างว่าการที่อัฟกานิสถานขัดขืนคำสั่งของสหรัฐเท่ากับขัดขวางความยุติธรรมรัฐบาลทั้งสองจึงมีความชอบธรรมในการทำลายล้างรัฐบาลนั้น ดังที่ทั้งสองประเทศใช้คำว่าสงครามกับอัฟกานิสถาน คราวนี้เป็นธรรมยุทธ์ หรือ Just War ซึ่งฟังดูโก้เก๋ดี หากเอากำโตะๆ มาใช้อย่างหลอกลวง แม้ประหารราษฎรที่มีมโนธรรมสำนึกในอังกฤษและสหรัฐก็เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลหลอกลวงตัวเอง และใช้สื่อกระแสหลักมอมเมาประชาชนและประชากรของโลก

ใครที่เคยอ่านงานเขียนของนอม ชอมสกี ซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน คนละฝั่งแม่น้ำกับฮาวาร์ดของนายฮันดิงตันนั่นเอง ย่อมตระหนักได้ว่าสหรัฐใช้คำโตะๆ เช่นนี้ หลอกลวงราษฎรของตนและหลอกลวงชาวโลกมาแต่สมัยสิ้นสงครามโลกครั้งที่แล้ว แต่ในปีค.ศ.๑๙๔๘ คือเมื่อตอนตั้งประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นรัฐอิสลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หรืออย่างน้อยก็มีมุสลิมมากที่สุดใบบรรดาประเทศอิสลามต่างๆ กล่าวคือในเวลานั้นสหรัฐก็กล่าวอินโดนีเซียจะไปเข้าข้างคอมมิวนิสต์ และสหรัฐ

หนุนวิลันดา ซึ่งไม่ยอมให้เอกราชแก่อินโดนีเซีย ผลก็คืออินโดนีเซียประกาศตนเป็นกลาง โดยไม่ยอมอยู่ใต้อาณัติของสหรัฐหรือสหภาพโซเวียต คำประกาศดังกล่าวเกิดจากการประชุม ณ เมืองบันดุง ในปี ๑๙๕๕ จนเกิดขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดขึ้น มีอินเดีย จีน อินโดนีเซีย และอียิปต์ เป็นแกนกลางที่สำคัญ

ทั้งๆ ที่เวลานั้นไทยอยู่ใต้ฉายาของสหรัฐอย่างเกือบจะเต็มตัว รัฐบาลไทยก็ส่งพระองค์เจ้าวรรณไวทยากรไปร่วมประชุมด้วย ณ เมืองบันดุง ทั้งนี้เพื่อไทยจะได้หาทางออกจากอำนาจของสหรัฐ แต่สหรัฐไม่ยอมให้ไทยได้ประกาศเอกราชจากเขา เขาจึงร่วมมือกับฝ่ายศักดินาในวังและพวกปฏิกิริยาขวาจัด ปลดรัฐบาลดังกล่าวออกเสียในปี ๑๙๕๗ แล้วยกส.พระราชดำริขึ้นให้เป็นเผด็จการเต็มตัว โดยคนผู้นี้เป็นผู้นำประเทศของเราที่เลวอย่างสุดๆ เขาเป็นมนุษย์บ้ากาม โกงกินในแทบทุกกรณี และทำลายวิถีทางของประชาธิปไตยจนหมดสิ้น แต่สหรัฐก็อุดหนุนรัฐบาลของเขาอย่างเต็มที่ โดยถือว่านี่แหละคือหนทางของประชาธิปไตย และเป็นการเปิดตลาดเสรีกล่าวคือการค้าชนิดที่อภิมหาอำนาจจากตะวันตกเข้ามาครอบงำไทยทรพยากรในประเทศของเราได้ง่ายๆ ด้วยความร่วมมือกับชนชั้นบนของไทย ซึ่งไม่ละอายใจในการยอมสยบลงเป็นลูกสมุนของลุงแซม

แม้อินโดนีเซียจะประกาศความเป็นกลางตั้งแต่ปี ๑๙๕๕ และไม่ได้ยอมอยู่ในอาณัติของสหภาพโซเวียต หากใกล้ชิดกับจีนคอมมิวนิสต์ยิ่งๆ ขึ้น ผลก็คือสหรัฐหนุนให้ฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลก่อรัฐประหารขึ้น ดังที่สหรัฐทำกับไทยนั่นเอง หากกรณีของอินโดนีเซียนั้น ในปี ๑๙๖๕ ประธานาธิบดีสุฮาโตเปิดโอกาสให้มีการล้างผลาญผู้คนตายเป็นล้านๆ แต่สหรัฐก็ไม่เห็นผิด ยิ่งอีกสิบปีต่อมาอินโดนีเซียเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออก ด้วยการฆ่าผู้คนในประเทศนั้นอย่างล้างเผ่าพันธุ์เอาเลยก็ว่าได้

และแล้วสหรัฐก็อยู่ฝ่ายอินโดนีเซียซึ่งเป็นสมุนเอก

ทั้งนี้เพราะสหรัฐถือว่าประเทศใดก็ตาม ถ้ายอม
สยบกับสหรัฐแล้ว เป็นใช้ได้ แม้การกระทำนั้นๆ จะ
ขัดกับกฎหมายหรือกฎบัตรสหประชาชาติก็ตาม
หากผู้นำของประเทศใดแม้ได้รับเลือกมาตาม
กระบวนการของประชาธิปไตย ถ้าไม่ยอมอยู่ใน
อำนาจของสหรัฐก็ต้องปลานาการไปจากอำนาจ
ดังท่านประธานาธิบดีวาคิดแห่งอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
มุสลิมผู้เคร่งครัดตามศาสนาอิสลาม และเป็นผู้ที่
ยืนหยัดอยู่ข้างคนยากไร้ โดยมีใจเอื้ออารีต่อคน
ต่างชาติต่างศาสนา และดำเนินการปกครองตาม
แบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่เพราะท่านไม่
ยอมอยู่ในอาณัติของสหรัฐ ท่านก็ต้องหลุดไปจาก
อำนาจอย่างน่าเสียดายยิ่ง โดยคนที่ไม่ติดตามข่าว
สารอย่างใกล้ชิดจะมองไม่เห็นบทบาทอันน่าเกลียด
ของสหรัฐที่ชักใยอยู่หลังฉากต่าง ๆ นั้นเลย

แม้นายเบนเลเดน ที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า
เป็นต้นเหตุแห่งหายนภัยในวันที่ ๑๑ กันยายนนั้น ก็
เคยเป็นคนที่ซีไอเอฝึกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับผู้นำ
อัฟกานิสถานอีกฝ่ายซึ่งอยู่เคียงข้างสหภาพโซเวียต
ทั้งนี้รวมถึงนายซัดดัม ฮุสเซน ซึ่งก็เคยเป็นมหา
มิตรของสหรัฐ เมื่อสมัยที่สหรัฐต้องการเอาอิรักมา
เป็นพวกเพื่อหักล้างอิหร่าน แต่แล้วบัดนี้สื่อสาร
มวลชนของสหรัฐก็ให้ร้ายป้ายสีนายซัดดัม ฮุสเซน
ว่าเป็นฮิตเลอร์คนที่ ๒ เอาเลย ทั้งนี้มีเหตุผลเพียง
เพราะเขาคณนี้ไม่ยอมอยู่ในอุ้งมือหรืออุ้งเท้าของ
สหรัฐโดยตลอดเท่านั้นเอง ที่น่าเศร้าก็คือสหรัฐสั่ง
ปิดประเทศอิรักไม่ยอมให้สมุนของเขาขายสินค้า แม้
จนยารักษาโรคให้อิรัก ผลก็คือเด็กตายเพราะขาดยา
และอาหารถึงห้าแสนคน

ความข้อนี้นางแมดิลิน ออลไบรด์ รัฐมนตรี
ต่างประเทศของนายคลินตันยอมรับตัวเลขดังกล่าว
โดยเธอกล่าวว่าเสียใจหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายความว่า

ว่าสหรัฐใช้วิธีใด ๆ ก็ได้บีบบังคับให้ใครตายอย่างโหด
ร้ายทารุณเพียงใดก็ได้ เพียงเพราะผู้นำประเทศนั้น
ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามการนำของสหรัฐ แต่ถ้า
ประเทศอื่นหรือฝ่ายอื่นทำกับสหรัฐบ้าง อย่างกรณี
ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ สหรัฐรับไม่
ได้ ทนไม่ได้ โดยคนอเมริกันไม่เข้าใจเลยว่าทำไม
ชาวโลกจึงเกลียดชังประเทศเขา และประธานาธิบดี
บุชกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายดังกล่าวอิจฉาสสหรัฐที่มี
เสรีภาพอย่างเต็มที่ ทั้งๆ ที่นี่ก็คือคำลวง โดยที่เวลา
นี้สื่อมวลชนในสหรัฐก็ถูกจำกัดเสรีภาพยิ่งกว่าสื่อใน
เมืองไทยเสียอีก ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าสื่อไทยดีกว่า หาก
เป็นเพราะสื่อไทยยอมสยบกับสหรัฐอย่างหลับตา
ดำเนินรอยตามกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมอย่าง
เชื่องๆ จนไม่ต้องทำอะไร สื่อไทยส่วนใหญ่ก็เดิน
ตามฝรั่งอยู่แล้ว มีโซ่หรือ เพื่อนมุสลิมที่มีโอกาสทำ
สื่อมวลชนกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยยอมทราบ
ได้ตีว่าถ้าคุณต้องการเสนอข่าวที่ต่างไปจากที่ทาง
สหรัฐครอบงำ ฝ่ายไทยจะไม่ยอมทำข่าว วิทญ์ก็ถูก
ดูแคลดั่งนี้เป็นต้น

ถ้าผู้ก่อการร้ายในวันที่ ๑๑ กันยายน ต้องการ
ทำทลายเสรีภาพแบบสหรัฐ เรือบินทุกลำน่าจะมุ่งไป
ทำลายอนุสาวรีย์เสรีภาพ ซึ่งมีเทพีขึ้นชুমืออยู่อย่าง
เกริกไกร แต่ที่มุ่งไปทำลายล้างตึกศูนย์การค้าโลก และ
ตึกกระทรวงกลาโหม แสดงว่าเราจงใจชี้ให้โลกเห็น
ว่าลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมที่สหรัฐจูงจุมุกโลก
อยู่นั้นคือความเลวร้าย ดังระบบการทหารและการ
ค้าอาวุธตลอดจนการรุกรานประเทศอื่นๆ อย่าง
ปราศจากความชอบธรรมของสหรัฐ ก็คือสัญลักษณ์
แห่งความอภัยยศเช่นกัน

แม้ข้าพเจ้าจะไม่เห็นด้วยกับการก่อวินาศกรรม
ดังกล่าว อย่างน้อยเหตุการณ์เช่นนั้น ก็ให้ข้อคิดกับ
ข้าพเจ้าได้มีใจน้อย ถ้าชนชั้นนำในสหรัฐ แม้จนใน
เมืองไทยได้อนุสติจากเหตุการณ์ดังกล่าว เราคง

แสวงหาแสงสว่างทางปัญญาได้ ให้เกิดความกรุณา เป็นพื้นฐาน แทนที่จะใช้ความอาฆาตพยาบาทของเวร ซึ่งระงับไม่ได้ด้วยวิธีการอันรุนแรงต่าง ๆ

ที่พึงตราไว้ก็คือ สหรัฐกับพันธมิตรจะใช้วิธีการแบบตะวันตก เช่น ใช้อาวุธล่าสุดและเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด หากไม่ใช้วิธีตามกฎระเบียบสากลที่ใช้ อยู่ในนานาชาติ ซึ่งอภิมาหาอำนาจเป็นผู้ควบคุมวิธี วิทยานั้น ๆ แม้กระนั้นสหรัฐก็ประกาศไว้แล้วว่าแม้ ประเทศส่วนใหญ่จะไม่เข้าข้างสหรัฐ สหรัฐก็จะใช้วิธีการของตน คือสหรัฐใช้กลไกและวิธีการที่ตนตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ของตน แต่ถ้ากลไกหรือวิธีการที่คิดไว้ ล่วงหน้าไม่ได้ผล ก็ใช้วิธีการที่ไม่ดีต่อกลวิธนั้น ๆ ทั้งหมด กุศโลบายเหล่านี้ทำให้คนอื่น ๆ ประเทศอื่น ๆ นอกบริบทของบริษัทบริวารสหรัฐพากันเอือมระอา ไปตาม ๆ กัน

การที่ชาวโลกพากันประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายนนั้น นับได้ว่าสมควร แต่การที่สหรัฐและบริวารมีอังกฤษเป็นต้น เข้าไป โจมตีอัฟกานิสถานนั้น ก็ควรที่ชาวโลกผู้มีใจเป็นธรรมจำต้องประณามเช่นเดียวกัน หรือยิ่งกว่าเสียอีก เพราะการที่ประเทศใหญ่เอาเปรียบประเทศน้อยที่ยากจน แม้จนพลเมืองทั่ว ๆ ไปรวมถึงเด็กและสตรี ก็ได้รับเคราะห์กรรมจากการโจมตีเช่นนี้ เรียกได้ว่า สหรัฐปราศจากมนุษยธรรมใดๆ สิ้น ออย่ามาประกาศ เสียให้ยากเลยว่าจะใจเพียงโจมตีผู้ก่อการร้าย และที่ เรียกรเงินจากคนอเมริกันเอาไปช่วยชาวอัฟกานิสถาน นั้น เป็นการเล่นละครตบตาอย่างเลวร้าย หรือเป็นการ ทำทานอย่างหน้าไหว้หลังหลอก เพราะอาหารและเวชภัณฑ์ที่ทิ้งลงไปให้มันตกลงไปบนเนื้อที่ที่มีกับ ระเบิดเต็มไปหมดด้วยมิชหรือ แล้วนี่คือการให้ อย่างบริสุทธิ์หรืออย่างมีเลิศ

ถ้าสหรัฐและพันธมิตรต้องการจะนำโลกใน ปัจจุบัน ผู้นำในประเทศนั้น ๆ ต้องรู้จักเจริญสติ และ

ใช้อหิงสธรรมเป็นแกนนำ

นำเสียดายที่นักการเมืองในสหรัฐและพันธมิตร ของเขามักอยู่ใต้ฉายาของบริษัทค้าอาวุธ จึงต้อง หันไปทางการใช้อาวุธ ยิ่งใช้อาวุธชนิดล่าสุดยิ่งดี บริษัทค้าอาวุธจะได้กำไรมากขึ้นบนความทุกข์ยาก ของประชากรโลก ผลก็คือถ้าปล่อยให้การทำลาย ล้างอย่างนี้ขยายตัวออกไป อันตึงตันอาจถูกก็ได้ จากทฤษฎีอันบัดชบของเขา

ขณะนี้สหรัฐเป็นอภิมาหาอำนาจหมายเลข ๑ ของโลก โดยเฉพาะก็แต่ครั้งสงครามโลกคราวที่แล้ว เป็นต้นมา สหรัฐได้นำโลกทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ยิ่งจำเดิมแต่สิ้นสหภาพโซเวียตไป ด้วยแล้ว เกือบไม่มีอภิมาหาอำนาจใดจะกล้าท้าทาย สหรัฐได้เลย

แต่การใช้อำนาจและแสนยานุภาพอย่างปราศจาก ความชอบธรรมของสหรัฐก็จะทำให้ประเทศนั้น ลดน้อยถอยความเป็นผู้นำลงไปทุกที ๆ ดังที่อังกฤษ เคยนำโลกมาก่อนสหรัฐ จนบัดนี้อังกฤษกลายเป็น สุนัขรับใช้ของสหรัฐไปเอาเลยก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้ ชัดจากการกระทำของนายโทนี่ แบล นายกรัฐมนตรี อังกฤษ

การโจมตีหอการค้าโลกและกระทรวงกลาโหม เป็นเพียงการตอบโต้ที่สหรัฐตั้งรับไม่ทัน จึงอยาก เตือนไว้ว่าฝ่ายตรงกันข้ามกับสหรัฐจะใช้วิธีการอื่น ๆ อีกที่สหรัฐและลูกสมุนนึกไม่ถึง ทั้งนี้ก็เพื่อเอาชนะ วิธีการของสหรัฐซึ่งฉ้อฉล นำเสียดายที่ความฉ้อฉล ของสหรัฐได้รับการตอบโต้ได้อย่างฉ้อฉลจากฝ่ายตรง กันข้ามโดยจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงโลกาวิบัติก็ยังได้

ถ้านายบุชเป็นรัฐบุรุษ เขาควรจะพูดว่าการ เสียชีวิตคนไปกว่า ๕,๐๐๐ คน กับการสูญเสียดีก อันโอฬาริกที่สุดนั้น นับเป็นเรื่องเศร้า แต่เขาก็ พร้อมที่จะให้อภัย สมดังคำสั่งสอนของพระเยซูที่ พวกเขาส่วนใหญ่ นับถือ ตามที่พระศาสดาของเขา

สอนว่าถ้าใครตกแก้มซ้าย ให้เอียงแก้มขวาให้ตบอีก
คำพูดเพียงเท่านั้น จะมีพลังอย่างมหาศาลใน
ทางจริยธรรม ซึ่งสหรัฐต้องการเห็นสิ่งอื่นใด ผู้คน
ในโลกไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องก้มหัวให้นายบุช
รวมถึงผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นด้วย โดยนายบุชไม่ต้อง
พูดก็ได้ว่า ๕,๐๐๐ คนที่ตายในวันที่ ๑๑ กันยายน
นั้น เป็นผลพวงโดยตรงจากการที่สหรัฐประกอบ
วิบากกรรมไว้กับอิรัก ที่ทำให้เด็กในประเทศนั้นตาย
ไปถึงกว่า ๕ แสนคน

ถ้านายบุชเคยอ่านประวัติมหาดมะ กานธี เขา
น่าจะรู้ว่าเมื่อท่านผู้นี้ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง
ขวางนั้น ขณะท่านเดินทางจากอินเดียไปอาฟริกาใต้
โดยทางเรือ คนผิวขาวในประเทศนั้นเข้าใจว่าท่านไป
พูดด่าว่าพวกเขาในอินเดีย (ทั้งๆ ที่หนังสือพิมพ์
เอาข้อความไปลงผิด) พวกนั้นมาทูปตีท่านที่ทำเรื่อง
จนสะบักสะบอม โดยที่รัฐบาลอังกฤษปกครอง
อาฟริกาได้อยู่ได้ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นประกาศให้
ลงโทษคนผิวขาวเหล่านั้น แต่ท่านมหาดมะบอกว่า
ท่านไม่ถือโทษคนเหล่านั้นหรอก เพราะเขาเข้าใจผิด
คิดว่าท่านพูดจาวาไรยพวกเขา ท่านอโหสิให้ จากนั้น
เป็นต้นมา คนผิวขาวก็เปลี่ยนท่าทีที่เคยเป็นอริกับ
ท่านและกับคนอินเดียต่างๆ หันมานับถือท่านใน
ทันทีทันใด

ยิ่งถ้านายบุชเคยอ่านงานนิพนธ์ของเล่าจื้อ
(อย่างน้อยที่ปรึกษาของเขาบางคนก็ควรจะได้อ่าน)
เขาควรเรียนรู้จากปราชญ์จีนผู้นั้น ท่านกล่าวว่าการใช้
กำลังทางทหารเป็นจุดสุดท้ายสำหรับชนชั้น
ปกครอง โดยที่ถ้าชนชั้นปกครองเป็นผู้ดี ย่อมจะใช้
ทุกวิธีที่ไม่ใช่ความรุนแรง

ข้าพเจ้าชื่นชมกับมุสลิมไทยที่ชักชวนเพื่อน
มุสลิมทั่วโลกให้เลิกซื้อสินค้าสหรัฐ ทั้งนี้เพราะ
สินค้าเหล่านั้น มักเป็นของฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความ
จำเป็น ทั้งมันยังใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อให้เราอยาก

เสพในสิ่งซึ่งไร้สาระ และหลายอย่างให้โทษอีกด้วย เช่น
บุหรี แม้โคคาโคล่าก็มีคาเฟอีนผสมให้คนติด ยัง
อาหารแตกต่วนต่างๆ นั้น ล้วนมีส่วนในการทำลาย
ล้างธรรมชาติ ทำลายสัตว์ อย่างแมคโดนัลด์ที่ถาง
ป่าในบราซิลเป็นหมื่นๆ ไร่ มาโคที่ละพันๆ ตัวอย่าง
อามหิต และเก็บเนื้อโคไว้ในช่องแข็งจนเป็นเนื้อเน่า
แล้วเอามาโฆษณาชวนเชื่อให้นำพิสมัย ทั้งนี้โดยไม่
เอ่ยถึงอาหารผสมที่เอาเนื้อสัตว์ไปใส่ในพืช ที่เรียก
GMO โดยที่ทางอังกฤษเรียกอาหารชนิดนี้ว่าอาหาร
ผิดิบเอาเลยด้วยซ้ำ ถ้าชาวพุทธและคริสต์ไทยจะ
ร่วมกับมุสลิมปฏิเสธสินค้าจากสหรัฐก็จะช่วยให้เรา
เป็นตัวของเราเองยิ่งขึ้น หันไปหาอาหารและเครื่อง
ดื่มทางพื้นเมืองมากขึ้น แม้ยารักษาโรคและผักผลไม้
ก็มีบริษัทจากสหรัฐไม่กี่แห่งคุมอยู่อย่างเอาเปรียบยิ่ง
แม้ศูนย์การค้าต่างๆ และร้านค้าอย่าง Seven &
Eleven ก็รับเอาวิธีการค้าของสหรัฐมาอมเมาผู้คน
ถ้ากิจการร้านพวกนี้ขยายออกไปมากเท่าไร พ่อค้า
คนเล็กคนน้อยก็จะล้มละลายไปตามๆ กัน

เราต้องไม่ลืมว่าศึกศูนย์การค้าโลกเป็นสัญลักษณ์
แห่งชัยชนะของลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยมซึ่งมี
สหรัฐเป็นตัวนำ การที่มีคนยอมตายเพื่อทำลาย
สัญลักษณ์แห่งนั้น อย่างน้อยเขาก็สามารถปลุก
มโนธรรมสำนึกให้มหาชนเห็นได้ถึงโทษของลัทธิ
บริโภคนิยม ซึ่งมอมเมามหาชนมานาน ดังบริษัท
โคคาโคล่า ถึงกับประกาศว่าในท้องของคนทุกๆ ไป
มีน้ำโคคาโคล่าอยู่ถึง ๑๘% บริษัทต้องการใช้การ
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ในท้องของคนทุกๆ ไป มีน้ำ
โคคาโคล่า อยู่ถึง ๗๕-๘๐% แล้วเรายังไม่เห็นโทษ
ของความฉ้อฉลดังกล่าวอีกหรือ โดยโคคาโคล่าเป็น
เพียงทัพหน้า ซึ่งมีบริษัทข้ามชาติเป็นตัวเลวร้ายที่
อยู่เบื้องหลังลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม

ยิ่งบรรษัทน้ำมันอย่างยูโนคัลด้วยแล้วเข้ามา
ปู้ยี่ปูยำทางกาญจนบุรี และมีส่วนช่วยให้เผด็จการ

ทหารพม่าละเมิดสิทธิของสตรี ฯลฯ ในประเทศนั้น
อย่างเลวร้าย ดังบรรษัทนี้ก็กำลังทำอยู่กับท่อแก๊ส
ไทยมาเลเซีย

ฉะนั้นวิกฤตการณ์ในวันที่ ๑๑ กันยายน จึงมี
ส่วนช่วยให้คนตื่น จนแลเห็นโทษของลัทธิอุปาทว์นี้
บ้างแล้ว พวกเราจึงควรสานต่อไปให้มหาชนเห็น
โทษของลัทธิทุนนิยมและบริโคโนยิมให้กระจ่างชัดขึ้น
แล้วหาทางออกจากลัทธิดังกล่าวให้จงได้

เราต้องไม่ลืมว่าลัทธิที่ว่านี้เป็นปฏิปักษ์กับทุก
ศาสนา เพราะมันอุดหนุนความโลภ ความโกรธ ความ
หลง และความฉ้อฉลด้วยประการต่างๆ จึงเป็น
หน้าที่ของนักการศาสนาที่จะช่วยกันนำศาสนิกให้
ออกจากลัทธิอุปาทว์ดังกล่าวให้จงได้ ทั้งนี้ผู้นำทาง
ศาสนาต้องมั่นในศาสนธรรมของตน และเข้าใจถึง
ความเป็นไปในโลกสันนิวาสอย่างใหม่ ซึ่งมีโครงสร้าง
ทางสังคมที่ฉ้อฉลและรุนแรง

อนึ่ง ผู้นำทางศาสนาจะทำหน้าที่ดังกล่าวได้เขา
ต้องไม่ไปสยบยอมกับผู้นำทางการเมืองหรือใกล้เกลี่ย
วิธีชีวิตกับผู้นำทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมากเกินไป

ยิ่งในกรณีนี้ด้วยแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าอิสลามมี
คำตอบที่ชัดเจนยิ่งกว่าพุทธและคริสต์เสียอีก อย่าง
น้อยชาวพุทธเช่นข้าพเจ้าก็ใคร่เรียนรู้จากเพื่อนมุสลิม
ให้เห็นโทษของการออกเงินกู้และเห็นคุณของการ
ปันรายได้แบบซากาตเพื่อช่วยจนเจือจุ่มชน ให้
คนรวยมีส่วนรับใช้คนจน ให้ผู้คนในชุมชนมีศักดิ์ศรี
คล้ายๆ กัน และมีสามัคคีธรรมเป็นพลัง

อีกนัยหนึ่งคือ ศาสนิกนำจะนำเอาวิกฤตการณ์
มาเป็นอุบายเพื่อช่วยให้มนุษย์ได้เอาชนะความทุกข์
ทางสังคมเพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมและสันติ

ถ้าสหรัฐต้องการคงความเป็นผู้นำไว้ จะต้อง
แสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
แสนยานุภาพ หากขึ้นอยู่กับความชอบธรรม จริยธรรม
เมตตาธรรม และความยุติธรรม ไม่ต้องดูอื่นไกล ผู้นำ

ทางทหารของเราอย่างถนอม-ประกาศ ก็พ่ายแพ้ไป
แล้วจากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญของคนไทยเพียง ๑๑
คน ซึ่งสามารถรวมมหาชนเข้าได้เป็นแสนๆ ตามที่
นายพลอย่างสุจินดา คราประยูร ก็เผชิญชะตากรรม
มาแล้วคล้ายๆ กัน เพราะพวกนี้ไม่เคยเรียนรู้จาก
อดีตอย่างมีมโนสำนึกนั่นเอง แม้สงครามเวียดนามที่
สหรัฐแพ้ประเทศเล็ก ๆ ก็เพราะมหาชนในสหรัฐรวม
ตัวกันเป็นแสนๆ คน แล้วร่วมกันชี้ให้เห็นถึงความ
เป็นอธรรมของรัฐบาล

ถ้าชนชั้นนำในสหรัฐยอมรับความผิดพลาดใน
อดีต ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนและพิจารณาตนเอง
ก็จะเห็นได้ว่าเงินช่วยเหลือที่ใช้ไปในประเทศต่าง ๆ นั้น
ล้วนเป็นการซื้อบริวาร ไม่ใช่เป็นการแสวงหามิตรที่แท้
ดังที่สหรัฐก็ยังทำเช่นนี้อยู่กับปากีสถาน ซึ่งเป็น
เผด็จการที่ทำลายประชาธิปไตย ดังที่สหรัฐทำมา
แล้วกับ ส.ธนะรัชต์และ ป.พิบูลสงคราม ซึ่งทำลาย
ประชาธิปไตยมาก่อนแล้ว

นับว่ายากที่ผู้นำจะฟังคำเตือนด้วยความหวังดี
โดยที่ผู้นำแม้จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่ได้เอาเลย
อย่างไรว่าแต่บุชกับสหรัฐเลย ชวน หลีกภัย ก็ไม่เคยรับ
ฟังคำของราษฎร ถ้าใครวิจารณ์เขา เขาหาว่าเป็น
ศัตรูกับเขา ทั้งๆ ที่คนซึ่งเห็นต่างกัน ก็เป็นมิตรกัน
ได้ หวังแต่ว่าทักษิณ ชินวัตร จะไม่เป็นเช่นนั้น แต่
นี่จะหวังอย่างลมๆ แล้งๆ เกินไปหรือเปล่า

เวลาเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นนั้น เรามักตกอกตกใจ
ดังคนไข้ก็ต้องส่งห้องไอซียู และในทางการเมืองก็
ต้องเรียกหาอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ร้ายแรงที่สุด นั่นหาใช่
ทางออกไม่ แท้ที่จริงคำว่า วิกฤต มาจาก krisis ใน
ภาษากรีก ซึ่งแปลว่า ทางเลือก หรือตามตัวอักษร
ของจีน หมายถึง โอกาส

ถ้าผู้นำทางสหรัฐเข้าใจว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่
๑๑ กันยายน เป็นผลมาจากนโยบายอันเลวร้าย

ของคุณ ซึ่งสืบเนื่องมาแต่อดีต ทั้งทางการค้าที่สหรัฐ
เอาเปรียบชาวโลกตลอดมา แม้จะตั้ง WTO World
Bank และ IMF มาบ่งหน้า สหรัฐก็ชักใยอยู่เบื้องหลัง
ดังกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็สมคบกับพ่อค้า
ขายอาวุธ ผลิตอาวุธ และอุดหนุนรัฐบาลเผด็จการ
เกือบตลอดเวลาในแทบทุกประเทศ เพื่อเอาเปรียบ
ประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่ในประเทศนั้นๆ ที่
ต้องการอิสรภาพและความยุติธรรม

สหรัฐมีโอกาเลือกที่จะไม่เดินตามรอยอัน
เลวร้ายของอดีต หันมาหาแนวทางของสันติ และ
เพื่อเป็นพลังอันขึ้นนำอย่างมหาศาล

อังกฤษเคยเป็นอภิมาหาอำนาจหมายเลข ๑
จนถึงสงครามโลกครั้งที่แล้ว จักรวรรดิอังกฤษนั้น
เคยแผ่ขยายไปแทบทั่วโลกจนกล่าวกันว่าพระอาทิตย์
ไม่ตกดิน แต่แล้วแสนยานุภาพทางเศรษฐกิจ การ
ทหาร และการบริหารงานต่างๆ ตลอดจนการศึกษา
ของอังกฤษก็แพ้นที่คู่แข่งเดี่ยวเพียงผืนเดียวอย่าง
มหาตมะคานธีซึ่งมีสัจจะและอหิงสาเป็นอาวุธ

เรามักคิดกันว่าเทคโนโลยีที่ล้ำสุดและกองทัพ
อันเกรียงไกร คือพลังอันมหาศาล ทั้งเรายังถูกล้าง
สมองด้วยว่าคนที่เข้มแข็งย่อมเอาชนะคนอ่อนแอ
เลยถือเสียว่าการแข่งขันกันเป็นของดี แต่เรามักลืม
ไปว่าศาสนาของเราช่วยให้เราเข้าถึงองค์พระผู้เป็น
เจ้าซึ่งทรงฤทธานุภาพยิ่งกว่ามนุษย์ทุก ๆ
ประการ แม้วิทยาศาสตร์อย่างฝรั่งจะทำทลายความ
เชื่อของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ถึงศาสนธรรม แต่สำหรับ
พวกเราที่มั่นในองค์คุณของพระอัลเลาะห์และท่านนบี
ตลอดจนศาสนาในศาสนาต่างๆ ย่อมอาจเข้าได้ซึ่ง
ถึงรหัสลับแห่งพลังที่มีอยู่เหนืออำนาจในทางโลกเรา

อาจเข้าได้ถึงซึ่งคุณธรรมที่เหนือความสุขอันจอม
ปลอมหรือทรัพย์และอำนาจที่ได้มาจากการกดขี่
ข่มเหงผู้อื่นจะโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่ก็ตาม

ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นมุสลิมผู้รักสันติ ย่อม
ประจักษ์อยู่แล้วว่าอิสลามคือสันติ และสันติไม่ได้
หมายถึงการปราศจากเสียซึ่งสงคราม หากสันติ
หมายถึงสัจจะ หมายถึงเมตตา กรุณา และหมายถึง
ปัญญา ที่พาให้เราเข้าไปสยบยอมแด่พระองค์ผู้ทรง
อยู่เหนือสกลจักรวาล

เมื่อมนุษย์รู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตน เขา
ย่อมเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ เขาย่อมไม่ต้องการ
เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ หากรักเพื่อนมนุษย์อย่าง
พร้อมที่จะรับใช้ผู้ยากไร้

ถ้าข้าพเจ้าจำไม่ผิดในพระคัมภีร์กูรอ่านมีความ
ปรากฏว่าใครก็ตามที่รักพระเจ้าย่อมเข้าถึงสวนสวรรค์
แต่ผู้ซึ่งรักมนุษย์ย่อมเข้าถึงสวรรค์เลยทีเดียว

ขอให้ความรักจงกลับมาแทนความโกรธ ความ
เกลียด ขอให้สันติจงมีอยู่ในหัวใจของเราทุกคน และ
มีอยู่ในโลกด้วย

ด้วยความมุ่งมาดปรารถนาดังกล่าว ขอให้เรา
พากันบูชาพระผู้เป็นเจ้าแม้เราจะใช้ภาษาต่างกัน แต่
พระองค์ก็ทรงเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่เหนือการรับรู้ของ
โลก ๆ พระองค์ย่อมทรงทราบถึงความปรารถนาดี
ของเรา ถ้าเราสยบยอมอย่างอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่าง
จริงใจและร่วมกันกาวนา แม้ผู้นำในสหรัฐอเมริกา และ
ผู้นำในกระแสหลักอื่นๆ ที่ยังมีดบอดอยู่ และนี่ก็ว่า
เขารู้และเขาฉลาด เขาก็อาจเปลี่ยนมาแลเห็นคุณค่า
ของสันติภาวะและอหิงสธรรมได้

ขอสันติภาพจงมีแก่ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ

